

Đáp ứng kỳ vọng của nông dân

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đối thoại với đại biểu cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Với tinh thần cầu thị, dân chủ, cởi mở, những thắc mắc, kiến nghị của hội viên nông dân đã được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trả lời đầy đủ với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn. Hội nghị đã đáp ứng được kỳ vọng của hội viên nông dân, tạo động lực, niềm tin để nông dân vượt khó thi đua sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với hội viên nông dân diễn ra trong bối cảnh các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Giai cấp nông dân cả nước cũng như nông dân Thái Bình đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Đặc biệt, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời, có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế". Thông qua hội nghị đối thoại giúp đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của nông dân, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển nông



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đối thoại với nông dân, ngày 28/11/2023.

nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây cũng là dịp để cung cấp các thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh trong thời gian qua tới cán bộ, hội viên nông dân; từ đó ngày càng củng cố niềm tin của nông dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, nội dung trọng tâm được cán bộ, hội viên nông dân đặt câu hỏi, kiến nghị liên quan khó khăn trong sản xuất nông nghiệp sau đại dịch; việc liên kết sản xuất, kết nối cung - cầu, chế biến, bảo quản sau

thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khó khăn trong sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; vấn đề quản lý đất đai, nước sạch, xử lý rác thải, khám chữa bệnh; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp; khó khăn trong hoạt động của tổ chức hội nông dân cơ sở, trong hoạt động của các hợp tác xã.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Độc Lập (Hưng Hà) phản ánh tình trạng một số nhà máy cung cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long không đáp ứng yêu cầu về cung cấp

đã giải đáp cận kề các ý kiến và cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng, định hướng cho tổ chức hội những việc cần làm để hỗ trợ hội viên. Qua đó giúp chúng tôi nắm được những quan điểm, giải pháp của tỉnh và tuyên truyền đến hội viên nông dân hiểu rõ hơn về các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân.

Là hội viên nông dân tích cực tham gia tích tụ ruộng đất của xã Bình Minh (Kiến Xương) nhưng bà Trần Thị Lan vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Tham gia hội nghị đối thoại đã giúp bà Lan gỡ bỏ những trăn trở, thắc mắc lâu nay của mình. Theo bà Lan: Thời gian qua, tỉnh rất quan tâm và ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cơ chế, chính sách tích tụ, tập trung đất đai và chính sách hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong vấn đề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và loay hoay trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản do chưa có thông tin, chưa hướng dẫn cụ thể. Sau khi được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành giải đáp, định hướng, chúng tôi cảm thấy rất hài lòng và có thêm động lực để tiếp tục đầu tư cho sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Hội nghị đối thoại có ý nghĩa rất quan trọng và được cán bộ, hội viên nông dân trong huyện rất mong chờ. Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, giải pháp của UBND tỉnh, các sở, ngành trước những khó khăn, kiến nghị của hội viên về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường. Chúng tôi hy vọng những kiến nghị sẽ được các sở, ngành của tỉnh sớm cụ thể hóa thành các giải pháp

nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Theo tôi, hội nghị đối thoại với nông dân cần được tổ chức hàng năm, tạo sự kết nối, cũng có niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hội viên nông dân nêu ý kiến, kiến nghị với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

NGUYỄN TRIỆU

VŨ THƯ Tập trung làm thủy lợi vụ đông xuân

Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu đào đắp gần 240.000m³ đất; vệ sinh và giải tỏa vật cản gần 700.000m² lòng kênh; san sửa gần 290.000m² đường nội đồng; cứng hóa hơn 6km đường nội đồng; thay thế 326 cống đầu khâu; sửa chữa nhỏ gần 400 công trình trạm bơm, cống đập; xây dựng mới 1 trạm bơm. Hoàn thành kế hoạch trên góp phần làm tốt công tác thủy lợi, phục vụ sản xuất hơn 10.000ha lúa và cây màu của toàn huyện.



Huyện Vũ Thư huy động các nguồn lực tiến hành nạo vét, kè bờ kênh Bông Tiên (xã Vũ Tiến) góp phần tạo thuận lợi cho tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất của một số địa phương.

Huyện Vũ Thư hiện có 210km kênh cấp I (đạt 100%) và 163km đường giao thông trục chính nội đồng (đạt 100%) đã được cứng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến kênh chưa được nạo vét, lòng kênh nhiều đất bồi lắng, bờ kênh sạt lở, nhiều tuyến đường giao thông nội đồng chưa được kè chắn đường và cứng hóa mặt đường, lòng kênh mương có nhiều cỏ dại, gây khó khăn cho khâu diều tiết nước, đồng thời là nơi trú ngụ của chuột, sâu bệnh... Đặc biệt, tình trạng người dân xả rác ra lòng kênh gây cản trở dòng chảy, khó

khăn khi bơm tưới hoặc tiêu thoát nước khi mưa úng. Ông Nguyễn Minh Sản, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Vũ Thư cho biết: Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, đơn vị huy động gần 3 tỷ đồng để nạo vét các tuyến kênh: T8, kênh dẫn trạm bơm Tân Phúc Bình, kênh tưới trạm bơm Cụ Lâm, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Thanh Phú và 10 trạm bơm khác, tu bổ 5 cống đập nội đồng... Ngay sau khi nông dân thu hoạch xong lúa mùa, tranh thủ diều tiết nước, người dân xả rác ra lòng kênh gây cản trở dòng chảy, khó

động máy móc, tiến hành nạo vét lòng kênh và thi công cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thiện. Dù không phải mùa vụ, cán bộ đồng Mệt, thôn An Đẽ, xã Hiệp Hòa vẫn nhận nhip, nhập hàng xúc những gầu bùn đất khổng lồ ở lòng mương đắp lên tuyến đường liên kế. Những người thợ lái máy xúc khéo léo điều khiển "tay sắt" linh hoạt nắn chỉnh ngang dọc để tuyến đường vuông vắn, bằng phẳng. Máy đi đến đâu lòng mương sâu

rộng, đường to vuông vắn đến đây. Ông Phạm Văn Trọng, thôn An Đẽ chia sẻ: HTX đã nạo vét mương máng, gia đình tôi cũng chủ động vác bờ, cuốc góc, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ cho chuột, sâu bọ khỏi trú ngụ. Ngày xưa, cứ dịp cuối năm nhà nào cũng phải cử người đi đào đắp, làm thủy lợi đông xuân, rong rã cả tháng trời, vất vả lắm. Giờ có máy móc, khâu "dẫn thủy nhập điền" đã thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Đỗ Trọng Vũ, Giám đốc HTXNN xã Hiệp Hòa cho biết: Xã có trên 360ha đất sản xuất lúa, tuy nhiên địa hình đồng ruộng không đồng đều, trong đó một số cánh đồng thuộc vùng rốn nước, thấp trũng nhất huyện như cánh đồng Lénh, Sòi Chóc. Thuận lợi là năm 2022 xã đã được đầu tư hơn 9 tỷ đồng quy hoạch, xây dựng, nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông, thủy lợi của cánh đồng lớn có diện tích hơn 50ha. Năm nay xã tiếp tục khảo sát, ưu tiên triển khai các công trình cấp thiết phục vụ sản xuất của bà con. Theo đó, HTX tiến hành nạo vét, đắp áp trục 9.000m kênh, thay thế 28 cống bi, ngoài ra phát động nông dân phát quang cỏ dại, thu gom rác thải ở 100% mương máng, tổng vệ sinh mặt ruộng. Đến nay xã đã hoàn thành 100% kế hoạch làm thủy lợi đông xuân để ra.

Vụ đông xuân năm 2023 - 2024, huyện Vũ Thư quan tâm đầu tư nâng cấp, tu bổ hệ thống thủy lợi từ công trình trọng điểm đến mặt ruộng, tổng kinh phí dự kiến 10 - 15 tỷ đồng. Các HTXNN tổ chức đánh giá thực trạng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng của địa phương và ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ tưới, tiêu khi có mưa úng, hạn hán xảy ra. Thay vì đào đắp thủ công, hiện nay hầu hết các địa phương huy động máy móc, phương tiện để thi công, vì thế tiến độ được đẩy nhanh. Đến nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thành 80 - 90% kế hoạch làm thủy lợi vụ đông xuân. Việc chính trang, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng không chỉ giúp "dẫn thủy nhập điền" phục vụ sản xuất mà còn góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng ruộng, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Lão nông đam mê trồng trọt, chăn nuôi

Đam mê trồng trọt, chăn nuôi, ông Trần Ngọc Quán, hội viên người cao tuổi xã Canh Tân (Hưng Hà) đã tích cực tham gia tích tụ ruộng đất và xây dựng thành công trang trại tổng hợp rộng hơn 25 mẫu với đủ các loại cây trồng, vật nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Quán, ước mơ xây dựng trang trại được ông ấp ủ từ năm 2000 nhưng đến năm 2016 mới có đủ điều kiện để bắt tay vào thực hiện. Khi tình cờ chủ trương về tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp, ông là người tiên phong trong xã tham gia thuê, mua lại ruộng đất cho bà con. Nhờ được sự tin tưởng, ủng hộ của chính quyền, nhân dân nên ông nhanh chóng tích tụ được hàng chục héc-ta đất ruộng.



Trang trại của gia đình ông Trần Ngọc Quán, xã Canh Tân (Hưng Hà).

NGUYỄN QUANG

QUYNH LƯU